

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn về giải quyết các vấn đề vướng mắc trong triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/01/2018, tại Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì Hội nghị chuyên đề về giải quyết các vấn đề vướng mắc trong triển khai các dự án của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh và kiên nghị về công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 600 năm cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và 590 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Công Thương, Tài Chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Bá Thước và đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn. Sau khi nghe Lãnh đạo Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn trình bày báo cáo và ý kiến phát biểu của đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá chung.

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn là doanh nghiệp có hoạt động đầu tư kinh doanh lớn và sớm nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty có tác động tích cực đến hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh. Trong quá trình phát triển, Công ty đã có nhiều cố gắng và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, đặc biệt đối với các huyện phía Tây Thanh Hóa. Trong 10 năm trở lại đây, Công ty đã nộp ngân sách trên 900 tỷ; có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp cho công tác nhân đạo, từ thiện với số tiền trên 200 tỷ đồng.

Hiện nay, Công ty là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong hoạt động đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đang nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư 06 dự án với tổng vốn đầu tư trên một nghìn tỷ đồng, góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn của tỉnh; Công ty đã đầu tư, thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn, là đơn vị được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa, nuôi cấy mô lớn nhất cả nước, tạo ra nhiều giống cây, các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao có giá trị. Hoạt

động đầu tư của Công ty thể hiện chủ trương lớn, lâu dài trong chiến lược đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, lãnh đạo Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn trong đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trong thực hiện các chính sách nhân đạo từ thiện; trong đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, đánh giá cao những đóng góp tâm huyết của Anh hùng Lao động Lê Văn Tam đối với ngành nông nghiệp, nông thôn của tỉnh nhà. Thành công của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn và sự phát triển kinh tế - xã hội của một số địa phương phía Tây Thanh Hóa trong vài chục năm trở lại đây gắn với Anh hùng Lao động Lê Văn Tam.

Bên cạnh những thành tựu quan trọng, nổi bật trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn trong thời gian qua, một số dự án mới của Công ty có tiến độ triển khai còn chậm, có những vướng mắc như đã trình bày trong báo cáo. Trong quá trình xem xét chủ trương đầu tư các dự án, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn ưu tiên, tạo điều kiện chấp thuận để Công ty triển khai dự án mới. Tuy nhiên, việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có nhu cầu sử dụng đất lúa lớn, sử dụng kinh phí giải phóng mặt bằng từ chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 cần phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

2. Về các kiến nghị của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn.

2.1. Về kiến nghị rà soát lại quy hoạch vùng mía nguyên liệu: Hiện nay, theo quy định của Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, sẽ không còn quy hoạch tổng thể ngành, sản phẩm chủ yếu.

Để tạo điều kiện cho Công ty đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Tập đoàn tư vấn Boston (BCG) - đơn vị lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 để xác định diện tích vùng nguyên liệu mía trong Quy hoạch trên; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển vùng nguyên liệu mía trên cơ sở đánh giá tình hình chung của thế giới và trong nước để có định hướng phát triển vùng nguyên liệu cho phù hợp, khả thi.

Đề nghị Công ty chủ động nghiên cứu xu thế phát triển của ngành mía trong giai đoạn hội nhập để tìm hướng đi thích hợp, có lộ trình để tái cơ cấu, chuyển đổi cho phù hợp với quy luật của thị trường.

2.2. Về đề nghị góp vốn với Công ty TNHH MTV Sông Âm:

Sau khi so sánh, đánh giá phương án góp vốn, sản xuất kinh doanh với Công ty TNHH MTV Sông Âm để thành lập Công ty TNHH hai thành viên của 03 doanh nghiệp, UBND tỉnh đã thống nhất và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy việc lựa chọn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm.

Trường hợp Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn vẫn có nguyện vọng được góp vốn vào các nông, lâm trường khác để thành lập Công ty TNHH hai thành viên, đề nghị Công ty nghiên cứu, lựa chọn đơn vị khác và đề xuất phương án phải tạo ra được sản phẩm xuất khẩu; báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định.

2.3. Về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại huyện Thiệu Hóa: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn căn cứ chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, xác định cụ thể diện tích hỗ trợ; số tiền hỗ trợ và tham mưu bổ sung nội dung này vào dự thảo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 09/02/2018.

2.4. Về chủ trương đầu tư dự án Khu sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng và dự án Chăn nuôi bò thịt và bò giống BBB theo hướng hữu cơ, sinh học tại huyện Thọ Xuân:

Đề xuất các dự án nêu trên thuộc phạm vi Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang được Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn hoàn chỉnh hồ sơ, trình duyệt theo quy định.

2.5. Về triển khai dự án Công viên sinh thái tre, luồng Thanh Tam tại huyện Thọ Xuân và huyện Thường Xuân:

Yêu cầu huyện Thọ Xuân, Thường Xuân phải có cam kết với nhà đầu tư về tiến độ GPMB và thực hiện đúng cam kết; đồng thời, đề nghị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn nghiên cứu chia giai đoạn, phân kỳ, phân vùng đầu tư để tổ chức bồi thường GPMB và triển khai từng phần của dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Công ty báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo giải quyết tháo gỡ kịp thời.

2.6. Về tình hình thực hiện dự án Ứng dụng công nghệ cao sản xuất tre ép công nghệ: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn và các ngành, đơn vị liên quan; căn cứ chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, khả năng nguồn vốn, tiến độ triển khai dự án để tham mưu phân kỳ đầu tư dự án cho phù hợp, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 09/02/2018.

2.7. Về đề nghị thực hiện tuyến đường từ Quốc lộ 47 đi thường Xuân (phía Nam dự án Công viên sinh thái tre, luồng Thanh Tam) theo hình thức đối tác công tư (dạng hợp đồng BT):

Đề nghị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn làm việc cụ thể với UBND huyện Thọ Xuân để thống nhất phương án đầu tư, quỹ đất đối ứng thực hiện dự án; trình duyệt theo quy định.

3. Về kiến nghị công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 600 năm cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và 590 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang.

Việc tổ chức Lễ kỷ niệm 600 năm cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và 590 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang là hoạt động có ý nghĩa không chỉ đối với các cá nhân dòng họ Lê, mà còn thể hiện nét đẹp truyền thống, văn hóa lịch sử của nhân dân tỉnh Thanh Hóa để tưởng nhớ công lao to lớn của vị Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Mặt khác còn có tác dụng tích cực trong việc thu hút du khách, thu hút đầu tư phát triển du lịch cũng như các ngành nghề kinh tế, dịch vụ khác.

UBND tỉnh hoan nghênh, đánh giá cao đề xuất của Hội đồng họ Lê Việt Nam và thống nhất chủ trương để Hội đồng họ Lê Việt Nam tổ chức và tham gia tổ chức một số hoạt động trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu đề nghị của Hội đồng họ Lê Việt Nam, xây dựng kế hoạch chi tiết chuỗi sự kiện văn hóa năm 2018, trong đó, thể hiện rõ những nội dung công việc mời dòng họ Lê tham gia hoặc chủ trì tổ chức; lồng ghép việc tổ chức hội thảo khởi nghiệp của con em dòng họ Lê Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; báo cáo UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở: KHĐT, NNPTN, VHHTDL;
Xây dựng, Tài chính, Công Thương;
- UBND các huyện: Thiệu Hóa, Thọ Xuân;
Thường Xuân; Bá Thước;
- Cty CP Mía đường Lam Sơn;
- Lưu: VT, THKH, KTTC, NN, VX.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh